

'ชาวิท'สั่งฟ้องพ.ต.ท.แก๊งไม้พะยุง จ่อคดีพิเศษจากท.รัฐร่วมขบวนการ

กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ)- เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 10 ก.ค.56 นายชาวิท เพ็งศิษฐ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เปิดหมายว่า ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาค 4 (ดีเอสไอ) จ.ขอนแก่น ได้นำเสนอเรื่องกรณีที่เจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้ตรวจยึดและอายัดไม้พะยุงแปรรูป 45 ตันโดยผิดกฎหมาย พร้อมรถบรรทุกพ่วง 22 ล้อ จำนวน 2 คัน ขณะขนย้ายผ่าน อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 3 ส.ค.55 ซึ่งสืบสวนพบว่ามีการยึดและอายัดไว้ตรวจสอบก่อนหน้านี้ 2 ครั้ง คือ ที่อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร และที่อ.เมือง จ.นครพนมด้วย ซึ่งเป็นไม้พะยุงที่เชื่อว่าได้มาจากการกระทำความผิดและเป็นภาระหนี้เพื่อการค้า โดยการส่งออกไปยัง สปป.ลาว แต่ด้านศุลกากรนครพนมไม่อนุญาต จึงเปลี่ยนเส้นทางนำเข้ากรุงเทพฯ ด้วยการแปรรูปไม้และนำเคลื่อนย้ายผ่านเข้าไปในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ จึงถูกยึดและอายัดเป็นครั้งที่ 3 แต่ยังไม่มีการแจ้งความดำเนินคดีแต่อย่างใด เพื่อให้กรมการคดีพิเศษมีมติรับไว้เป็นคดีพิเศษในเดือน ก.ค.นี้ด้วย คดีนี้มีมูลค่าความเสียหายประมาณ 20 ล้านบาท และมีเจ้าหน้าที่ของรัฐมีส่วนเกี่ยวข้องจำนวนมาก

นายชาวิท กล่าวอีกว่า ช่วงกลางเดือน ก.ค.56 ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาค 4 (ดีเอสไอ) ร่วมกับตำรวจตระเวนชายแดนดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ป่าต้นน้ำภูยาอยู่ ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาตินาผิง-น้ำโสม ต.คำตวง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี เนื่องจากมีกลุ่มนายทุน ผู้มีอิทธิพลร่วมกับชาวบ้านบุกรุกแผ้วถางทำลายป่าเพื่อปลูกยางพารา, ปลูกข้าว โดยมีข้าราชการเรียกรับผลประโยชน์และซื้อที่ดินเป็นอาณานิคม 12 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมีพื้นที่ป่าถูกบุกรุกทั้งสิ้นประมาณ 1,300 ไร่ พื้นที่ดังกล่าวไม่อยู่ในเขตที่ได้รับการยกเว้นหรือผ่อนผันตามมติ ครม. และไม่อยู่ในพื้นที่ป่าที่จำแนกไว้เพื่อการเกษตรแต่อย่างใด ทั้งนี้ ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาค 4 ได้ทำการตรวจสอบพิกัดเบื้องต้นโดยอาศัยเครื่องมือ ที่เรียกว่า dsi map จากพื้นที่เจ้าหน้าที่ในหลายหน่วยงานร่วมกันทำการตรวจยึดไปแล้ว 10 กว่าแปลง พบว่าทุกแปลงอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาตินาผิง-น้ำโสม อันเป็นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ มาตรา 14 ห้ามมิให้บุคคลใดยึดถือครอบครองทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในที่ดิน ก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า ทำไม้ เก็บของป่า หรือกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่ป่าสงวนแห่งชาติยึดถือครอบครอง หลังการตรวจสอบศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาค 4 จะประมวลสรุปข้อเท็จจริงเพื่อเสนอเป็นคดีพิเศษต่อไป

อย่างไรก็ตาม กรณีศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาค 4 จับกุม พ.ต.ท.ชวลิต พิมพ์บุญ รอง ผกก.สภ.บึงกาฬ ด.ต.สุระชัย บุญประสิทธิ์ และนายบุญญาจ สหชัย ผู้ต้องหาลักลอบขนไม้พะยุงจำนวน 50 ท่อน เมื่อวันที่ 14 ส.ค.54 และถูกตั้งข้อหาพร้อมกันทำไม้แปรรูป และมีไม้แปรรูปหวงห้ามไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต มูลค่าความเสียหายกว่า 5,000,000 บาท โดยอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษมีความเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหา ซึ่งพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาค 4 จะได้ส่งสำนวนพร้อมผู้ต้องหาทั้ง 3 ราย ให้พนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษเพื่อพิจารณาสั่งฟ้องต่อศาลต่อไป